

# ĐHQGHN TUYÊN DƯƠNG VÀ KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC TẾ NĂM 2023

NGÀY 21/9/2023, TẠI HÒA LẠC, ĐHQGHN ĐÃ TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG VÀ TRAO THƯỞNG CHO CÁC HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN, THUỘC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI CÁC KỶ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2023.



## ↳ LÊ PHONG

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đã trao Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật Quốc tế năm học 2022-2023, kèm theo mức thưởng 15 triệu đồng/học sinh đạt huy chương Vàng, 8 triệu đồng/học sinh đạt huy chương Bạc, 5 triệu đồng/học sinh đạt huy chương Đồng.

Lãnh đạo ĐHQGHN cũng trao Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho 26 cán bộ, giáo viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

năm học 2022-2023. Kèm theo Bằng khen, cá nhân được thưởng tiền theo mức thưởng quy định tại Quyết định số 1595/QĐ-ĐHQGHN, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Báo cáo thành tích đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2023 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Lê Công Lợi cho biết, năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên Nhà trường có học sinh tham dự tất cả các cuộc thi trí tuệ đỉnh cao quốc tế mà đội dự thi là đại diện của quốc gia. Đó là Olympic Toán học quốc tế, Olympic Tin học quốc tế, Olympic Vật lý quốc tế, Olympic Hóa học

quốc tế, Olympic Sinh học quốc tế và Regeneron ISEF.

Lãnh đạo Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên cho biết thêm, 12 học sinh của Nhà trường, trong tổng số 30 học sinh của cả nước, sẽ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất trong lễ tuyên dương khen thưởng các học sinh giỏi quốc tế năm 2023 sắp tới do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đặc biệt, số huy chương Vàng tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2023 do học sinh Nhà trường đạt được chiếm 50% tổng số huy chương Vàng của cả nước, có nhiều học sinh 2 lần liên tiếp giành huy chương Vàng như: Phạm Việt Hưng (Olympic Toán học quốc tế 2022, 2023); Võ Hoàng Hải (Olympic Vật lý quốc tế 2022, 2023).

Hiệu trưởng Lê Công Lợi kiến nghị ĐHQGHN sớm đầu tư tăng cường các phòng thí nghiệm Vật lý, Hóa học và Sinh học cho Nhà trường để đảm bảo số lượng và chất lượng thiết bị phục vụ việc học thực hành của các đội tuyển. Bên cạnh đó, Nhà trường mong muốn có những cơ chế, chính sách đãi ngộ tương xứng với những cống hiến và đóng góp của đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường. Trường đề xuất ĐHQGHN tiếp tục xem xét, công nhận các học sinh có kết quả tốt trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi hàng năm cấp Trường đạt giải học sinh giỏi cấp ĐHQGHN bên cạnh kỳ thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải đánh giá cao và biểu dương những thành tích của thầy và trò Trường THPT chuyên Khoa

học Tự nhiên nhiều năm liền đạt kết quả xuất sắc tại các đấu trường học thuật khu vực và quốc tế.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, trong những năm qua, ĐHQGHN luôn thể hiện vị thế là nòng cốt, đầu tàu trong hệ thống giáo dục và đào tạo, có đóng góp lớn đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước. Trong sự nghiệp chung ấy, có đóng góp đáng kể của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

“Kết quả xuất sắc của các em trước hết là do sự nỗ lực của chính các em, nhưng cũng là kết tinh của biết bao công sức, tâm huyết của các thầy cô giáo, cũng như sự quan tâm, chăm lo của các bậc phụ huynh. Tập thể lãnh đạo, cán bộ giáo viên Nhà trường đã luôn nỗ lực và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo, luôn đổi mới nâng cao chất lượng dạy học, phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhiều thế hệ học trò giỏi, nhân tài cho đất nước; các bậc phụ huynh đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng với nhà trường trong suốt thời gian qua” - Phó Giám đốc nhấn mạnh.

ĐHQGHN đã ban hành nhiều chính sách đặc thù cho khối THPT chuyên như: xét tuyển các học sinh chuyên của ĐHQGHN và các học sinh xuất sắc của các trường chuyên trong cả nước vào thẳng bậc đại học ở các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc tại ĐHQGHN, cho phép học sinh các trường chuyên của ĐHQGHN được học và tích lũy tín chỉ bậc đại học... Đặc biệt, ĐHQGHN đã ban hành chính sách học bổng cho sinh viên 18 ngành khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội lần đầu tiên được triển khai thí điểm tại ĐHQGHN.

Phó Giám đốc hi vọng, các học sinh của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục trau dồi năng lực, theo đuổi đam mê để khẳng định bản thân mình ở sự nghiệp tương lai.

Tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Lê Thanh Sơn gửi lời



chúc mừng các thành tích của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Sơn khẳng định, kết quả đặc biệt trong đào tạo và bồi dưỡng nhân tài của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã cho thấy thành công đặc biệt hiệu quả của mô hình đào tạo phổ thông năng khiếu trong lòng ĐHQGHN.

“Các thành tích này không chỉ thuộc về cá nhân các em, mà đây còn là niềm tự hào khi các em mang vinh quang về cho Tổ quốc” - Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Sơn nhấn mạnh.

Học sinh Võ Hoàng Hải - hai lần liên tiếp giành huy chương Vàng môn Vật lý chia sẻ, em và các học sinh khác của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên luôn ý thức phải học tập, nỗ lực, phấn đấu và giành thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế. Võ Hoàng Hải cho biết, thành tích của các em có sự đóng góp không nhỏ của các thầy cô giáo và những thành tích này chính là món quà tri ân của các học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên với các thầy cô giáo đã hướng dẫn, dìu dắt các em trên con đường tri thức.

Đại diện phụ huynh học sinh, bà

Phạm Thủy Tiên, mẹ của Nguyễn Mạnh Khôi, người giành huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế, chia sẻ, thành tích của học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên rất đáng tự hào. Bà Phạm Thủy Tiên bày tỏ niềm biết ơn với các thầy, cô giáo - những người đã nỗ lực và tâm huyết dìu dắt các đội tuyển dự thi Olympic quốc tế đạt nhiều thành tích xuất sắc. Bà cũng mong các học sinh cần tiếp tục nỗ lực cố gắng, để có thể đạt được những thành tích cao hơn trong thời gian tới.

Tính đến tháng 9/2023, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên có 290 huy chương Olympic quốc tế và khu vực với các môn Toán học, Tin học, Hóa học, Vật lý và Sinh học. Trong đó, có 73 huy chương Vàng, 83 huy chương Bạc và 73 huy chương Đồng tại các kỳ Olympic quốc tế. Riêng năm 2023, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đoạt 04 huy chương Vàng (Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học), 02 huy chương Bạc (Tin học, Sinh học), 02 huy chương Đồng (Tin học, Sinh học).